



ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์
(ฉบับที่ ๒)

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคำแหง ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคำแหง ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคำแหง ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคำแหง ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ก.บ.ม.) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เสร็จสิ้นแล้ว ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการประชุมครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๖ วาระที่ ๕.๓๔ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ และครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๖ วาระที่ ๕.๑๙ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหงจะมีหนังสือให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีไว้มารายงานตัว ที่งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี อาคารวิทยบริการ และบริหาร ชั้น ๔ ภายในสิบวันนับจากวันที่ได้รับหนังสือให้มารายงานตัว ในวันเวลาราชการ และเมื่อรายงานตัวแล้วจะต้องเริ่มปฏิบัติงานภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่รายงานตัว หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ โดยไม่ประสงค์จะรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตามที่ผ่านการคัดเลือก

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์)

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประธานกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคำแหง

บัญชีรายละเอียดแนบประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ (ฉบับที่ ๒)

ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	หน่วยงาน / ตำแหน่งที่สมัคร / ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
๑	<p><u>คณะบริหารธุรกิจ</u></p> <p>๑.) ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ภาควิชาการเงินและการธนาคาร อัตราเลขที่ ๙๗๘ (จำนวน ๑ อัตรา)</p> <p>นางศศิธร เลอสุมิตรกุล</p>	